

หนี้รัฐบาลปัจจัยขวางศก.โตปี44 ระบุแผนหนี้งบรายจ่ายทำได้ยาก

ผู้จัดการรายวัน - "เมอร์ริล ลินช์ ภัทร" เชื่อ จิตทิประเทศในปี 2544 ไม่เปลี่ยนแปลง จากปี 2543 แต่หากอ่อนตัวลงเหลือ 2-3% ย่อมส่งผลให้แผนแก้ปัญหาหนี้สาธารณะ ต้องพบกับความยากลำบาก จนกลายเป็น ปัจจัยหนึ่งที่เกิดขวางกั้นตัวของเศรษฐกิจ ทั้งมองด้วยว่าแผนหนี้รายจ่ายภาครัฐลงเหลือ 5% จะไม่จ่ายอย่างที่พูดกัน

นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวางแผนบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด กล่าวในงานสัมมนาเรื่อง "มุมมองเศรษฐกิจและค่าเงินบาท" ว่าปัญหาหนึ่งที่อาจส่งผลให้เศรษฐกิจไทยไม่อาจเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือปัญหาหนี้สาธารณะ

ในช่วง 2 ปีครึ่งที่ผ่านมารัฐบาลกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ และภายใน 4-5 ปีข้างหน้ารัฐบาลต้องเริ่มใช้คืนหนี้ อีกทั้งต้องรัดเข็มขัดการใช้จ่ายมากขึ้น จากที่เคยขยายงบประมาณเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายเพื่อลงทุนให้แก่ภาคเอกชน ดังนั้นภาคเอกชนจะต้องเปลี่ยนบทบาทหันตัวให้เร็วขึ้น และเป็นฝ่ายสนับสนุนเศรษฐกิจแทนรัฐบาลต่อไป

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารการแก้ปัญหา

หนี้สาธารณะนั้น นายศุภวุฒิ เชื่อว่ารัฐบาลจะยังคงต้องควบคุมการขยายตัวของรายจ่าย ในภาครัฐให้อยู่ใน 5% จาก 13% ของงบประมาณ ซึ่งถือเป็นความลำบากในการควบคุมรายจ่ายของรัฐบาล

เขายังระบุด้วยว่า บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทรฯ ยังมองถึงตัวเลขจิตทิ (จิตทิ) ในกรณีที่สามารเติบโตได้ระดับ 5% โดยอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำที่ 2-3% แล้วภาวะยุ่งยากในการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะของรัฐบาลจะไม่เกิดขึ้น แต่กรณีที่จิตทิของประเทศสามารถเติบโตได้เพียง 2-3% แล้วรัฐอาจใช้นโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นจิตทิให้เติบโตได้

"แต่เมอร์ริล ลินช์ ภัทร คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2544 คงไม่สามารถเติบโตได้ดีกว่าปี 2543" นายศุภวุฒิ กล่าว

โดยเขาให้เหตุผลว่า เนื่องจากไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาการปรับโครงสร้างหนี้ที่ล่าช้าในสายตนักลงทุนต่างประเทศ อีกทั้งผลการปรับโครงสร้างหนี้ในขณะนี้ ทำให้ตัวเลขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลง 3 หมื่นล้านบาท/เดือน หรือ 4 แสนล้านบาท/ปี จึงทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการลงทุน ส่งผลดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง ซึ่งถือเป็น

ผลกระทบที่เป็นปัญหาสำคัญ

"จากตัวเลขดังกล่าวทำให้เราคาดการณ์ว่าไทยต้องใช้เวลารวมกัน 4 ปีถึงจะสามารถลดหนี้เสียลงเหลือ 6-7% ได้โดยภาวะเศรษฐกิจจะต้องนิ่งพอที่จะเอื้อต่อการแก้ปัญหาหนี้เสียด้วยด้วย" นายศุภวุฒิ กล่าว

ในขณะที่มีปัญหาหนี้เสียรอบที่ 2 ยังมีตัวเลขสูงถึง 5 หมื่นล้านบาท/เดือน คิดเป็น 8% ของมูลหนี้รวมทั้งหมดในธนาคารพาณิชย์ ถือว่าเป็นอัตราที่สูงและมีความน่าเป็นห่วง แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ หนี้ที่ไม่สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ และต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องทางศาล ซึ่งมีประมาณ 1.1 ล้านบาทที่เจ้าหน้าที่นิยมใช้วิธีฟ้องร้องทางศาลแพ่งและยึดทรัพย์สินที่ละลายการแทนที่จะเข้าสู่กระบวนการของศาลล้มละลาย ซึ่งมี

ขั้นตอนที่รวดเร็วกว่า

สำหรับแนวโน้มนอัตราดอกเบี้ย คาดว่าภายในครึ่งปีหลังของปี 2543 ดอกเบี้ยจะปรับขึ้นประมาณ 0.5% เนื่องจากความต้องการใช้

เงินในภาคเอกชนมีสูง และเมื่อดอกเบี้ยมีอัตราสูงขึ้น ธุรกิจสามารถขึ้นราคาสินค้าและมีผลกำไรดีขึ้น การใช้น้ในระบบจะสูงขึ้น แต่ผลจากการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอาจทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นอีกประมาณ 1.5% ด้วย

ส่วนแนวโน้มค่าเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2544 จะอ่อนตัวแต่ละที่ระดับ 42 บาท แต่จะค่อย ๆ แข็งค่าขึ้นตามภาวะค่าเงินภูมิภาค และภาวะค่าเงินบาทอ่อนตัวเป็นผลจากการที่ธนาคารพาณิชย์ลดดอกเบี้ยเงินฝากลง 25% และการใช้หนี้ของภาคเอกชนที่ผ่านมา ทั้งยังเชื่อด้วยว่า การอ่อนตัวของค่าเงินบาทที่ 42 บาท ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังไม่มีความจำเป็นต้องเข้าแทรกแซง หากตัวเลขเงินเฟ้อขณะนั้นอยู่ที่ระดับไม่เกิน 3.5% ■

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงไทย จำกัด
โทรศัพท์ 679-1771 โทรสาร 679-1820
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2543

ชื่อกองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย		ราคาับซื้อคืน
			ต้นปี	สิ้นปี	
กองทุนเปิดกรุงไทยอเนก	1,067,233,891.00	10,000	100.00	100.00	100.00

หมายเหตุ: ราคาค่าเงินบาทเป็นบาท และราคาขาย/ราคาซื้อเป็นราคาต่อหน่วย